

# คม·สด·ลึก

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4233 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 หน้า 12

## จากพนักงานแบงก์สู่วิถีเกษตรกร ผลิตน้ำจุลินทรีย์สู้โรคกุ้ง-สัตว์บก



จิติกาญจน์ ศิริชัย กับผลิตภัณฑ์เด่น



ฟาร์มเลี้ยงกุ้งของครอบครัว

อดีตพนักงานแบงก์ ที่อำลาชีวิตในเมืองหลวง มาสู่วิถีเกษตรกรที่บ้านเกิดอย่างเต็มตัว หลังมีโอกาสได้ไปดูศึกษางานและฝึกอบรมขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ “น้ำจุลินทรีย์สมุนไพร” สำหรับแก้ปัญหาโรค

พืชและสัตว์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายแห่ง จนมีความมั่นใจว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปผลิตเองได้ สำหรับ “จิติกาญจน์ ศิริชัย” เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำจุลินทรีย์สมุนไพรนาโนและสไปรูล่าแห่ง ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม ปัจจุบันนอกจากผลิตเพื่อใช้เองในนากุ้งของครอบครัวกว่า 100 ไร่แล้ว ยังจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่สนใจอีกด้วย

“เมื่อก่อนทำงานแบงก์และรับงานพรีตตีบริษัทรถยนต์ รายได้ดีมาก แต่หลังจากนากุ้งของครอบครัวประสบปัญหาโรคระบาด ทำกุ้งตายโดยไม่ทราบสาเหตุก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำกลับมาอยู่บ้านเพื่อดูแลกิจการนากุ้งของครอบครัว” จิติกาญจน์ย้อนอดีตชีวิตผกผันเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว

ถึงแม้เธอจะไม่ได้จบด้านเกษตรและไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน แต่ด้วยครอบครัวมีธุรกิจนากุ้ง ทำให้มีความจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้หาวิธีแก้ปัญหาโรคกุ้งตายให้ได้โดยเร็ว ทั้งศึกษาจากตำรับตำรา ถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ รวมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ต่างๆ ในที่สุดก็ได้นำวิชาความรู้ที่ได้

มาปรับประยุกต์ใช้ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อนำมาแก้ปัญหาโรคระบาดในกุ้ง จากนั้นก็ได้พัฒนาสูตรสมุนไพรเพื่อต่อยอดมาแก้ปัญหาโรคระบาดในสัตว์บกอีกด้วย ภายในผลิตภัณฑ์

“น้ำจุลินทรีย์สมุนไพรสไปรูล่า” หลังประสบความสำเร็จในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อแก้ปัญหาโรคระบาดในสัตว์ จึงมาทดลองสูตรสมุนไพรเพื่อแก้ปัญหาโรค

(ต่อด้านหลัง)

ระบาดในพืชบ้าง ก่อนจะประสบผลสำเร็จ จนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “น้ำจุลินทรีย์สมุนไพรมานาโน” มีคุณสมบัติรักษาโรคแมลงต่างๆ ในพืชและยังเป็นปุ๋ยชั้นดีที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย

“เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากพืชสมุนไพรหลายชนิด ไม่มีสารอันตรายต่อคน ไม่มีสารตกค้าง และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพราะผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ไม่มีสารพิษตกค้างแต่อย่างใด”

จิติกานจนยังอธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำจุลินทรีย์สมุนไพรมานาโนในนาทุ่ง โดยใช้สำหรับ

บำรุงทุ่งตั้งแต่ยังเล็กๆ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ลูกทุ่งอ่อนแอติดโรคง่ายและป่วยตายไปก่อนเวลาอันควรและช่วยลดความเสี่ยงของทุ่งต่อการระบาดของโรคต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโต ช่วยลอกคราบให้สมบูรณ์ สร้างเปลือกสร้างเนื้อทำให้

ทุ่งแน่น ตัวโตดีดี ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ดี เนื่องจากมีมูลไส้เดือนผสมอยู่ด้วย

“อาหารสำเร็จรูปผสมน้ำจุลินทรีย์สมุนไพรมานาโน 1 ลิตรต่ออาหาร 7 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้ทั่วแล้วทิ้งไว้สัก 10-20 นาที นำไปเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ สุกร หรือนำไปปรับสภาพน้ำในบ่อทุ่ง ลดกรดตะกอนในบ่อ ทำให้น้ำโปร่งขึ้น สีดีขึ้น โดยหว่าน

น้ำจุลินทรีย์ลงบ่อทุ่งในทุกๆ 7 วันในอัตราส่วน 20 ลิตรต่อพื้นที่ 2 ไร่” เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำจุลินทรีย์สมุนไพรมานาโนเผยรายละเอียด

ส่วนน้ำจุลินทรีย์สมุนไพรมานาโน เธอบอกว่า จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตเหมาะสำหรับพืชผัก พืชไร่ นาข้าว ไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับ ทำให้พืชโตไว ใบเขียวเข้ม ให้ผลผลิตสูง นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น หนอนชอนใบ เพลี้ย ไรแดง ฯลฯ

“ถ้าเป็นยางพาราสูงเกิน 2 เมตร ฉีดพ่นทางใบใช้น้ำ 1 ลิตรต่อน้ำ 30 ลิตร ถ้ารดดินหรือฉีดโคนต้นแค่อาทิตย์ละครั้งเป็นเวลา 1 เดือน จะช่วยป้องกันเชื้อราและหน้ายางตาย ส่วนนาข้าวฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน อัตราส่วนนาโน 1 ลิตรต่อน้ำ 40 ลิตร ช่วยป้องกันเพลี้ยไฟ หนอนเจาะต้นข้าวได้เป็นอย่างดี สนใจผลิตภัณฑ์ โทร.08-0659-9716 ค่ะ” เจ้าของผลิตภัณฑ์คนเดิมย้ำทิ้งท้าย

อีกก้าวความสำเร็จของอดีตสาวแบงค์ “จิติกานจนศิริชัย” แม้ไม่มีความรู้ด้านการเกษตร แต่มีความสนใจและมุ่งมั่นพัฒนาสูตรสมุนไพรมานาโนแก้ปัญหาโรคทุ่ง จนได้ผลิตภัณฑ์เด่น “จุลินทรีย์สมุนไพรมานาโน-สไปรูล่า” ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในขณะนี้

● สุรัตน์ อัดตะ ●